

## ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)

**นายสมิตร เพชรศิริรักษ์** เกิดเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด



**ผลงานด้านวิชาการ** กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (โลจิสติกส์และซัพพลายเชน) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และเป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัย ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ นายกิตติมศักดิ์ กรรมการมูลนิธิ ให้กับสถาบันการศึกษา และมูลนิธิต่าง ๆ มากมายทั่วประเทศ

**ผลงานด้านสังคม** จากการประพฤติปฏิบัติตน มีผลงาน ความร่วมมือที่ดีต่อสังคมอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องและให้ดำรงตำแหน่งมากมาย เช่น นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าอัสสัมชัญ ศรีราชา อุปนายกสมาพันธ์สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กรรมการมูลนิธิออยเวียงแก้ว รวมถึงรองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นต้น

**ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา โดยรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าฝึกสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มอบทุนการศึกษากับนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวนปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ นักศึกษาได้มีโอกาสด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุนคณาจารย์และบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ เข้าไปฝังตัวกับบริษัท/สถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับปัจจุบันปีละ ๑๐ คน และให้ความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถ นำความรู้ดังกล่าว ไปใช้ในการต่อยอดเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อการปฏิบัติงาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้

**ด้วยความสำเร็จและคุณูปการที่ปรากฏขึ้นทั้งหมด** จากความรู้ ความสามารถ และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ และเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในด้านการบริหารกิจการ อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป